

# คู่มือออนไลน์

(15 มกราคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

## หากจะรัก ก็ต้องล้มคำว่าเสียใจ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า อรุณรัตน์ เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เวลา 17.16 น. กทม เพศหญิง

ถือว่าคุณอรุณรัตน์ เป็นคนโชคดีในระดับหนึ่ง ผมมองเห็นว่าคุณคงจะได้รับมรดกเป็นบ้าน หรือที่ดิน จากบรรพบุรุษ จนทำให้คุณมีรายได้เป็นเรื่องเป็นราวในการดำรงชีวิต

แต่แน่นอนว่า มนุษย์เราทุกคนที่มีดวงดาวจำนวนเท่ากัน กระจายอยู่ใน 12 ราศีเท่ากันทุกคน ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีดวงชะตาที่ดีอย่างมากในทุกๆเรื่อง

ย่อมจะต้องมีเรื่องเสียในบางเรื่อง

ทำให้ชีวิตของคุณอรุณรัตน์ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงผกผันอยู่เสมอๆ ดวงกำลังทำท่าว่าจะดีก็เปลี่ยนเป็นร้าย บางทีจะร้ายก็กลายเป็นดี เรียกว่า ดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก

คำถามแรก เรื่องงานปัจจุบันดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเก็บค่าเช่าเช่นกิน อยากรู้งานที่มั่นคง จะมีโอกาสได้งานราชการมั๊ยคะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เหมาะกับดวงมั๊ย

ถ้าพูดถึงความหมายของงานที่มั่นคง ผมว่า งานที่คุณทำอยู่และดำรงชีพด้วยการเก็บค่าเช่าอยู่ในขณะนี้ ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็นทรัพย์ที่มาจากมรดก ที่คุณไม่ได้หามาเองก็ตาม

ยกเว้นแต่ว่า รายได้ที่เก็บจากค่าเช่าจะไม่มากพอในการดำรงชีวิตของคุณ แต่คิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น

ถามว่ามีโอกาสได้งานราชการหรือไม่ ก็ต้องขอบอกว่า ในวัยขนาด 29 ปีเศษของคุณ การจะเข้าไปทำงานราชการคงจะยาก เพราะประการแรก เขาคงจะไม่รับคนอายุมากขนาดนี้เข้าไปเริ่มทำราชการ

ขออ้อว่า เริ่มเข้ารับราชการ แต่หากเคยทำมาก่อนแล้วลาออกมา ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ประการที่สอง เงินน้ำเงินเดือนของระบบข้าราชการก็คงจะไม่มากนัก คงไม่เท่ากับที่คุณได้จากการเก็บค่าเช่าแน่นอน ซ้ำการทำราชการยังต้องมีเจ้านายที่จะต้องเอาอกเอาใจอีก ซึ่งคุณคงจะทำได้

ถ้าตอบในทางโหราศาสตร์ ก็ต้องพูดว่า คุณไม่มีดวงทางราชการครับ

ถามว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเหมาะกับดวงหรือไม่ ก็ขอตอบว่า คุณก็มีดวงในทางนี้ แต่การทำธุรกิจอสังหาฯในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจไม่สู้ดีเช่นนี้ ก็ไม่ใช่งานง่าย

นอกจากนี้ คุณท้าวว่า ความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ และ ความดีของคุณก็มีโอกาสมากที่จะทำให้ เรื่องงานอสังหาริมทรัพย์เสียหายได้ จึงไม่แนะนำ

คำถามที่สอง เรื่องความรัก ไม่เคยมีความรัก อยากทราบว่าชีวิตนี้มีโอกาสได้แต่งงานมั๊ยคะ ควรจะแต่งงานรีเปล่า ช่วงอายุเท่าไรถึงจะได้เจอคู่คะ

ถ้าพูดกันแบบจริงใจ และ ตรงไปตรงมา ก็ขอบอกว่า ดวงเรื่องการแต่งงานของคุณนั้นค่อนข้าง ยากมาก ส่วนหนึ่งเพราะคุณเป็นคนที่มิโลกส่วนตัวสูง เป็นคนขี้กังวล โดยเฉพาะกับเรื่องของความรัก และ เรื่องการมีคนรัก

และมีแนวโน้มว่า ชีวิตคู่ของคุณอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์แก่ตัวคุณด้วย

ถามว่าควรจะแต่งงานมั๊ย ก็ขอบอกว่า หากคุณไม่หวั่นไหว หรือ ยอมรับได้กับการผิดหวัง พลัดพรากจากคู่ครอง หรือ คนรัก ก็สามารมีได้ ผมประมาณการว่า โอกาสที่ดีน่าจะเป็นช่วงปลายปีพ.ศ. 2559 ครับ

คำถามสุดท้าย ถ้ามีคำเตือน หรือ คำแนะนำอะไรก็แนะนำได้คะ

เนื่องจากอายุของคุณยังน้อยอยู่ สิ่งที่ต้องระวังก็คือ เรื่องสายตา โรคหัวใจ ควรจะหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจอวัยวะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

และเมื่ออายุมากขึ้นแล้ว ก็ควรจะระมัดระวังเรื่องกระดูก เส้นเอ็น และ กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ กระดูกสันหลังประมาณนั้นเอาครับ

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณอรุณรัตน์ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

